

TỈNH ỦY ĐIỆN BIÊN  
BAN TUYÊN GIÁO

\*  
Số 1381-CV/BTGTU  
V/v tuyên truyền chống  
khai thác IUU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Điện Biên, ngày 06 tháng 11 năm 2023

- Kính gửi:*
- Báo Điện Biên Phủ, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
  - Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Công thương;
  - Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc tỉnh;
  - Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh và các cơ quan có ấn phẩm báo chí, công thông tin điện tử trong tỉnh.

-----

Thực hiện Văn bản số 6807-CV/BTGTW, ngày 10/10/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tập trung tuyên truyền triển khai chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ gửi Thông tin tuyên truyền và đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

**1. Báo Điện Biên Phủ, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh và các cơ quan có ấn phẩm báo chí, công thông tin điện tử trong tỉnh**

Tăng thời lượng, chất lượng thông tin, tuyên truyền về những nỗ lực, kết quả triển khai chống khai thác IUU của Việt Nam; đẩy mạnh tin, bài về các điển hình tiên tiến, những cách làm hay, người dân thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, làm tốt công tác phòng chống IUU. Tuyên truyền, phổ biến kịp thời, đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định pháp luật của các quốc gia có biển trong khu vực trong lĩnh vực khai thác thủy sản và tình hình an ninh, trật tự trên biển.

- Báo Điện Biên Phủ xuất bản các ấn phẩm bằng tiếng Anh để tuyên truyền phù hợp khi đủ điều kiện.

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chỉ đạo tuyên truyền bằng nhiều ngôn ngữ tới toàn thể các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

**2. Sở Công Thương**

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền về những nỗ lực, kết quả triển khai chống khai thác IUU của Việt Nam khi tham mưu, phối hợp tổ chức các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xúc tiến thương mại, phòng vệ thương mại, Hội nhập kinh tế quốc tế....

### 3. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cán bộ quản lý, giáo viên tuyên truyền giáo dục cho giáo viên, học sinh, học viên (bao gồm cả du học sinh Lào) về những nỗ lực, kết quả triển khai chống khai thác IUU của Việt Nam.

### 4. Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ

Chủ động tham mưu cho cấp uỷ, tăng cường công tác tuyên truyền sâu, rộng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về những nỗ lực, kết quả triển khai chống khai thác IUU của Việt Nam.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung trên.

*(Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ gửi kèm Tài liệu về một số kết quả trong công tác thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định).*

#### Nơi nhận:

- Như trên,
- Lãnh đạo Ban,
- Phòng Thông tin - Tổng hợp,
- Lưu VT.

**K/T TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN**



**Đặng Hải Triều**



1

## THÔNG TIN

### **Kết quả thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)**

(Kèm theo Công văn số 1381 - CV/BTGTU, ngày 06/11/2023  
của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

-----

## **I. VẤN ĐỀ THÁO GỠ THẺ VÀNG CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU ĐỐI VỚI HẢI SẢN VN.**

### **1. 5 năm thủy sản Việt Nam bị cảnh báo thẻ vàng**

Tháng 10/2017, Liên minh Châu Âu (EC) đã cảnh báo thẻ vàng đối với sản phẩm hải sản khai thác của Việt Nam (VN) xuất khẩu vào châu Âu vì chưa tuân thủ đầy đủ các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không tuân thủ quy định.

Với việc bị cảnh báo thẻ vàng, xuất khẩu hải sản của VN sang EC bị kiểm soát 100% thay vì kiểm tra xác suất, khiến doanh nghiệp xuất khẩu phải bỏ ra nhiều chi phí hơn; kim ngạch xuất khẩu hải sản khai thác biển sang thị trường này cũng bị ảnh hưởng lớn.

Ví dụ: Trước đây, khi thủy sản xuất khẩu sang châu Âu chỉ mất 1-3 ngày, giờ phải mất đến 2-3 tuần.

Giai đoạn 2017-2019, sau 2 năm chịu tác động từ “thẻ vàng”, xuất khẩu thủy sản sang thị trường EU giảm 12%, tương đương 183,5 triệu USD. Theo đó, tổng kim ngạch xuất khẩu hải sản giảm trên 10%, tương đương giảm 43 triệu USD. Các sản phẩm hải sản xuất khẩu sang EU, gồm: Cá ngừ, mực, bạch tuộc, điệp, cá tuyết, ghẹ...

Từ đó đến nay, VN đã nỗ lực gỡ thẻ vàng bằng những cam kết mạnh mẽ và nhiều giải pháp cụ thể. Tại cuộc họp lần thứ 7 của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác IUU diễn ra ngày 1/6/2023, Lãnh đạo Bộ NN&PTNT cho biết, sau hơn 5 năm (từ ngày 23/10/2017) triển khai thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU theo khuyến nghị của EC, tình hình chống khai thác IUU đã có những chuyển biến tích cực.

EC tiếp tục ghi nhận, đánh giá cao quyết tâm chính trị của VN, đặc biệt là sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Thường trực Ban Bí thư, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhờ đó khung pháp lý cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu quốc tế về chống khai thác IUU và tiếp tục được hoàn thiện.

Hệ thống giám sát tàu cá được triển khai đồng bộ từ TƯ đến địa phương, kết nối, chia sẻ giữa cá CQ, ĐV chức năng liên quan; tổ chức trực ban 24/24 giờ để theo

đôi, kiểm soát tàu cá trên biển. Tính đến nay, việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) trên tàu cá có chiều dài từ 15 m trở lên đạt hơn 97%. Số lượng các tàu cá chưa lắp đặt thiết bị VMS đã được các địa phương lập danh sách theo dõi, quản lý. Việc thực hiện kiểm soát sản phẩm thủy sản nhập khẩu theo quy định của Hiệp định về biện pháp quốc gia có cảng về tổng thể đã có sự cải thiện tốt hơn so với trước đây.

Tuy nhiên, việc tổ chức triển khai Luật Thủy sản, các quy định chống khai thác IUU còn chưa đồng bộ, có nơi chưa đạt yêu cầu. Số lượng các vụ vi phạm hành chính đối với hành vi khai thác IUU còn lớn, trong khi tỉ lệ xử lý các vụ vi phạm còn thấp và chưa đồng đều giữa các địa phương. Còn diễn ra tình trạng tháo dỡ thiết bị giám sát hành trình gửi sang tàu khác, hoặc ngắt kết nối thiết bị, mang biển kiểm soát giả, khai thác sai vùng, sử dụng ngư cụ khai thác vị cấm, không ghi và nộp nhật ký khai thác, môi giới đưa tàu cá vào vùng biển nước khác...

**2. Nỗ lực tháo gỡ thẻ vàng đối với thủy sản VN trong năm 2023:** Trong thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long mới đây, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương có liên quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hành động quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ trước mắt, các giải pháp trọng tâm chống khai thác IUU, chuẩn bị kỹ kế hoạch, nội dung làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban Châu Âu lần thứ 4, phấn đấu mục tiêu đến tháng 10/2023 gỡ cảnh báo thẻ vàng.

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ: NN&PTNT, Quốc phòng, Ngoại giao và các Bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 13/02/2023 về "Kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định". BQP chủ trì, phối hợp với Bộ NN&PTNT và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan có giải pháp hiệu quả ngăn chặn, không để tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Bộ Công an khẩn trương củng cố hồ sơ, đưa ra truy tố các đối tượng môi giới, móc nối đưa tàu cá, ngư dân VN đi khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ ven biển khẩn trương thành lập Kiểm ngư địa phương theo quy định tại Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn liên quan. Phối hợp chặt chẽ với BQP ngăn chặn, xử lý không để tàu cá địa phương vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.

Với quyết tâm góp sức để gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu đối với ngành thủy sản nước ta, Đảng ủy, BTL CSBVN đã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, linh hoạt và hiệu quả. Trọng tâm là:

### **3. Chung tay tháo gỡ thẻ vàng**

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Pháp luật (PL) nhằm nâng cao nhận thức về các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ

quyền biển, đảo trong tình hình mới và quy định của PL về phòng, chống khai thác IUU cho bà con ngư dân.

- Tập trung tuyên truyền cho chủ các phương tiện đánh bắt hải sản trên biển một số nội dung cơ bản của Luật Cảnh sát biển VN, Luật Thủy sản, các văn bản quy định của pháp luật về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

- Tính chung trên cả nước, cán bộ chiến sỹ cảnh sát biển (CBCS CSB) đã phối hợp cùng các lực lượng như Hải quân (HQ), Kiểm ngư, Biên phòng (BP) và các địa phương tổ chức cho hàng trăm chủ tàu cá ký bản cam kết không vi phạm quy định về khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài và các vùng biển chồng lấn.

Cùng với hoạt động tuyên truyền, CBCS CSB còn là:

- LL nòng cốt trong tham gia tuần tra, kiểm soát, duy trì hoạt động kinh tế hợp pháp trên biển và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh trật tự, an toàn trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc. Hoạt động tuần tra, kiểm soát được thực hiện trên diện rộng, tập trung tại khu vực biển giáp ranh, các vùng có nguy cơ vi phạm cao.

Mới đây, vượt lên khó khăn do biển động, liên tục trong những tháng đầu năm, CBCS trên các con tàu của CSB vẫn kiên cường trước sóng gió, căng mình dọc đường phân định trên biển để tuyên truyền cho bà con đang khai thác hải sản ở khu vực biển giáp ranh Việt Nam - Thái Lan - Malaysia.

Trước việc, vẫn còn một số:

- Tàu cá tắt thiết bị giám sát hành trình, lợi dụng điều kiện thời tiết đêm tối, sóng to gió lớn để khai thác ở vùng biển chồng lấn, các tàu CSB đã duy trì nghiêm túc hệ thống gác, tổ chức trực canh quan sát nắm chắc tình hình trên biển, phối hợp với các tàu Kiểm ngư, Hải quân cùng tuần tra, tuyên truyền, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm.

- Trong năm 2022 và 7 tháng đầu năm 2023, CBCS CSB đã tuyên truyền các quy định về phòng, chống khai thác IUU cho 11.363 lượt tàu cá VN, phát 156.605 tờ rơi, 85.389 cờ Tổ quốc, 1.360 ảnh Bác Hồ, 14.120 cuốn sách pháp luật...

- Sử dụng trên 100 lượt tàu thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, phòng chống khai thác IUU (trên thực địa luôn có từ 5 - 7 tàu trực, tuần tra ở khu vực biển được phân công). Qua đó, đã lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính về IUU 133 vụ/157 tàu cá/200 đối tượng với số tiền trên 2,9 tỷ đồng; dẫn giải, bàn giao hồ sơ, tàu cá vi phạm cho địa phương xử lý về các hành vi vi phạm khai thác IUU...

Có thể thấy, việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định nhằm gỡ “thẻ vàng” của EC đối với ngành thủy sản nước ta là vấn đề cấp bách.

- Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đời sống của ngư dân, ngành xuất khẩu thủy sản cũng như uy tín, thương hiệu quốc gia trên trường quốc tế. Vì vậy, việc phát huy vai trò của lực lượng cảnh sát biển VN (CSBVN) trong ngăn chặn, tiến tới chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm khai thác IUU là vấn đề có ý nghĩa hết sức thiết thực, góp phần cùng cả hệ thống chính trị sớm hiện thực hóa mục tiêu chung của Chính phủ trong việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và phát triển ngành thủy sản nước ta một cách ổn định, bền vững, hiệu quả.

## II- KẾT QUẢ NỔI BẬT CHƯƠNG TRÌNH CSB ĐỒNG HÀNH VỚI NGƯ DÂN

**1. Từ mô hình đến chương trình:** Mô hình “CSB đồng hành với ngư dân” được Bộ Tư lệnh CSBVN triển khai thực hiện từ năm 2017. Trên cơ sở sơ kết 02 năm (2017 - 2019) thực hiện Mô hình và được sự đồng ý của thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh CSB đã ký Chương trình “CSB đồng hành với ngư dân” với Ban Thường vụ của 28 tỉnh, thành phố.

(Quảng Ninh, Tp. Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Tp. Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tp. Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang).

Như vậy, từ mô hình đã hình thành Chương trình “CSB đồng hành với ngư dân”.

- Đây là sự phát triển vượt bậc cả về quy mô, nội dung, hình thức thực hiện, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tổ chức Chính trị- xã hội đã ký kết để Chương trình mang tính pháp lý, lâu dài, bền vững và mang lại hiệu quả thiết thực.

Chương trình “CSB đồng hành với ngư dân” xác định thực hiện:

- 05 nội dung chính gồm:
  - Phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, chính sách PL của Nhà nước, giáo dục PL cho ND, trong đó có ngư dân.
  - Phối hợp tham gia xây dựng địa bàn an toàn, hệ thống chính trị vững mạnh.
  - Hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho ND.
  - Hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân vươn khơi, bám biển, góp phần giữ vững an ninh, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
  - Phối hợp thực hiện huy động nhân lực, phương tiện, tàu thuyền tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

## 2. Kết quả đạt được từ chương trình

Kế thừa và phát huy kết quả, kinh nghiệm của các năm trước, các BTL Vùng CSB đã phối hợp chặt chẽ với Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy để XD KH thực hiện làm cơ sở để BTL CSB XD KH tổ chức các hoạt động trọng điểm thực hiện Chương trình trong toàn LL.

Qua đó, đảm bảo tính:

- Thống nhất, đồng bộ, toàn diện, có chiều sâu, đồng đều giữa các tháng trong năm; đồng thời, có trọng tâm, trọng điểm và điểm nhấn.

Trong thời gian thực hiện Chương trình, CSBVN đã phối hợp tuyên truyền cho:

- 131.000 lượt ND (ngư dân); phát 292.000 tờ rơi tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, PL của Nhà nước; tuyên truyền chống khai thác IUU; vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, giữ vững an ninh trật tự, an toàn biển, đảo.

- Huy động các nguồn lực từ CSBVN và các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ, tài trợ với tổng giá trị trên 51 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh XH.

*(thăm, tặng quà 21.488 gia đình chính sách, ngư dân nghèo; tặng 1.397 xe đạp học sinh nghèo vượt khó, nhận đỡ đầu 206 cháu học sinh nghèo học giỏi đến năm 18 tuổi với số tiền 1 triệu đồng/tháng; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 7.805 gia đình chính sách, ngư dân; tặng ngư dân trang thiết bị, đồ dùng sinh hoạt, nhu yếu phẩm...).*

Đồng thời, dù ở bất cứ vùng biển nào của Tổ quốc, CSBVN cũng không quản khó khăn, gian khổ, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, coi đây là:

- Nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, là “Mệnh lệnh từ trái tim”. Từ năm 2017, CSBVN đã cứu hộ, cứu nạn thành công 59 phương tiện tàu thuyền, 1.008 ngư dân.

- Chương trình đã nhận được sự ghi nhận, đánh giá cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy TƯ, BQP, cấp ủy, chính quyền và ND, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong XH. Năm 2018, Chủ tịch nước CHXHCN VN đã gặp mặt, biểu dương CSBVN về kết quả thực hiện Chương trình.

Qua đó, đã góp phần đổi mới công tác dân vận của CSBVN trong tình hình mới, tăng cường đoàn kết quân dân; phát huy lòng yêu nước, tình yêu biển, đảo, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ND trong sự nghiệp XD và bảo vệ chủ quyền, an ninh biển, đảo, XD “Thế trận lòng dân”, “Thế trận an ninh nhân dân” vững chắc; đồng thời góp phần quan trọng để LL CSB hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Với những kết quả đã đạt được có thể khẳng định: Chương trình “CSB đồng hành với ngư dân” là một điểm sáng nổi bật trong việc thực hiện NQ của Đảng, Nhà nước, Quân ủy TƯ, BQP về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới”.

### **3. Phương hướng, biện pháp thời gian tới**

Để Chương trình “CSB đồng hành với ngư dân” tiếp tục đạt hiệu quả, đi vào chiều sâu, thời gian tới cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau:

- Một là, tiếp tục làm tốt công tác quán triệt, giáo dục cho CBCS toàn lực lượng về mục đích, ý nghĩa, kết quả của Chương trình để những người trực tiếp thực hiện luôn xác định trách nhiệm, tinh thần tự nguyện và quyết tâm cao nhất, để tạo ra sự đổi mới, sáng tạo cả về nội dung, hình thức, cách làm khi triển khai thực hiện Chương trình.

- Hai là, tiếp tục phát huy, đẩy mạnh thực hiện Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “CSB đồng hành với ngư dân”, công tác dân vận “CSB với đồng bào dân tộc, tôn giáo”...; qua đó phát huy sức mạnh, nguồn lực ngay từ các địa phương ven biển, trong và ngoài nước để đồng hành với bà con ngư dân.

- Ba là, huy động nguồn lực, sự ủng hộ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp về vật chất, kinh phí để thực hiện công tác an sinh XH, hướng đến việc huy động các nguồn lực để xây dựng các công trình, phần việc có ý nghĩa lâu dài đối với ngư dân. Đồng thời sử dụng hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định nguồn kinh phí được trên bảo đảm cho thực hiện Chương trình.

- Bốn là, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí làm tốt tuyên truyền về kết quả thực hiện Chương trình, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong xã hội.

- Năm là, thường xuyên đổi mới về nội dung, đa dạng về hình thức hoạt động, bám sát tình hình của địa phương và nhân dân; đồng thời gắn chặt giáo dục truyền thống, nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện nhân cách cho CBCS; làm lan tỏa vẻ đẹp, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sỹ CSB” trong lòng dân.

- Sáu là, Làm tốt công tác sơ tổng kết, rút kinh nghiệm và công tác khen thưởng, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích, chú trọng vào các đơn vị có cách làm hay, sáng tạo.